

Trong số này:

Các hoạt động mới diễn ra

- Báo cáo chuyên đề: Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thời kỳ đổi mới
- Diễn đàn “Đổi mới giáo dục vì sự hội nhập Cộng đồng ASEAN”
- Ứng dụng ICT trong quản lý học tập
- Giảng dạy kỹ năng mềm – Học phần 2

Sự kiện sắp diễn ra

- Khóa huấn luyện 1 – Dự án BUILD-IT
- Tập huấn “Lãnh đạo và quản lý giáo dục” tại Lào
- Tập huấn giảng dạy kỹ năng mềm- Học phần 2
- Tập huấn ứng dụng ICT trong giảng dạy

Báo cáo chuyên đề: Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thời kỳ đổi mới

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2016, Trung tâm SEAMEO RETAC đã tổ chức buổi tọa đàm về Đổi mới trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục trong thời kỳ đổi mới dành cho 75 cán bộ lãnh đạo và quản lý đến từ các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Buổi tọa đàm nhằm giới thiệu những bài học thực tiễn và giải pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học. Báo cáo viên tại buổi tọa đàm là GS. TS Marcus Ingle đến từ trường Portland State University, Hoa Kỳ.



Các hoạt động mới diễn ra

Tập huấn “Ứng dụng ICT trong công tác kiểm tra và đánh giá sinh viên”

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tiến hành khóa tập huấn Ứng dụng ICT trong công tác đánh giá sinh viên. Tham gia khóa tập huấn ICT lần này là 16 cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Khóa tập huấn được tiến hành nhằm hỗ trợ và cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng, và các ứng dụng trong công tác kiểm tra và đánh giá sinh viên nhà trường.



Khóa tập huấn về “Quản trị nguồn nhân lực”

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tiến hành khóa tập huấn về quản trị nguồn nhân lực dành cho cán bộ quản lý đến từ các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 11 năm 2016 và thu hút sự tham gia của 15 cán bộ. Đợt tập huấn lần này đã cung cấp cho người học những kiến thức cập nhật, xu hướng, và bài học thực tiễn trong công tác quản trị nhân sự bậc đại học.

Giảng dạy kỹ năng mềm – Học phần 3 và 1

Nhằm hỗ trợ đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo các Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước được cập nhật kiến thức liên quan đến kỹ năng mềm cũng như những kỹ năng thiết yếu cho việc giảng dạy kỹ năng mềm tại các trường, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng giảng dạy kỹ năng mềm với 3 học phần. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 năm 2016, Trung tâm đã tiến hành Học phần 3 tập trung vào các chủ đề như Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, Kỹ năng học tập chủ động, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng kiểm soát căng thẳng.

Đồng thời từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, Trung tâm cũng đã tiến hành tổ chức Học phần 1 với nội dung về kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng đàm phán, kỹ năng xác lập mục tiêu và xây dựng nhóm. Cả hai học phần thu hút sự tham gia của 25 học viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục thuộc các tỉnh, thành phía Nam.

BAN GIÁO DỤC

Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC)

35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-8) 3824-5618 / 3824-2174 (Máy nhánh: 126) Fax: (84-8) 3823-2175

Email: doe@vnseameo.org



Các sự kiện sắp diễn ra

Khóa huấn luyện 1 của Dự án BUILD-IT

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp cùng trường Đại học Portland State University, Hoa Kỳ, sẽ tiến hành tổ chức Khóa huấn luyện I của dự án BUILD-IT. Mục tiêu của khóa huấn luyện lần này là nhằm hỗ trợ cán bộ lãnh đạo và quản lý các trường đại học chuyên về khoa học, công, nghệ, giáo dục và toán (STEM) tăng cường năng lực trong việc lãnh đạo đổi mới tại nhà trường thông qua việc thu thập và ứng dụng những cơ chế lãnh đạo và chính sách mang tính thực tế nhằm đáp ứng những nhu cầu về đổi mới của các trường. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Viện Phát triển Quản lý giáo dục tại Lào tổ chức khóa tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ tập huấn, giảng viên cốt cán đang công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Lào. Khóa tập huấn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2017 tại thủ đô Vientiane, Lào. Khóa huấn luyện nhằm tăng cường năng lực, và đồng thời cũng cung cấp những kiến thức mới trong lĩnh vực giáo dục cho đội ngũ cán bộ tập huấn, giảng viên cốt cán của Viện và các đơn vị tại Lào.

Tập huấn Giảng dạy kỹ năng mềm – Học phần 2

Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành giảng dạy học phần 2 trong số 4 học phần về giảng dạy kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tại TPHCM và các tỉnh.

Tập huấn “Ứng dụng ICT trong giảng dạy”

Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành khóa tập huấn Ứng dụng ICT trong công tác đánh giá sinh viên. Tham gia khóa tập huấn ICT lần này là các cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

BAN GIÁO DỤC

Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC)

35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-8) 3824-5618 / 3824-2174 (Máy nhánh: 126) Fax: (84-8) 3823-2175

Email: doe@vnseameo.org

